



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘)

ที่ กท ๐๔๐๘/๓๔๗๐

วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร เลขาธิการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ มาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวเยาวลักษณ์ พิมพ์นิตย์)
ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร



กทผ. ชี้แจงข่าวร้องเรียน

กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าว ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์
www.prbangkok.com โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘

ฉบับที่ ๑๓๗ ปีที่ ๓๑

ข่าวประจำวันอังคารที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

กทผ. ชี้แจง

- ❖ กทผ.เน้นย้ำประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันส่วนบุคคล - สวมหน้ากากอนามัยอย่างถูกต้อง
- ❖ กทผ.แจ้งเทคนิคเปรียบเทียบปรับพร้อมออกใบเสร็จรับเงินให้ผู้ค้าออกจุดผ่อนผัน
- ❖ กทผ.จับมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจัดระเบียบสายไฟฟ้า - สายสื่อสารตลาดสำเพ็ง

❖ กทผ.เน้นย้ำประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันส่วนบุคคล - สวมหน้ากากอนามัยอย่างถูกต้อง

นายสุขสันต์ กิตติศุภกร ผู้อำนวยการสำนักงานการแพทย์ กทผ. กล่าวกรณีแพทย์ตั้งข้อสังเกตจากการตรวจผู้ติดเชื้อโควิด 19 พบส่วนใหญ่ใส่หน้ากากอนามัยไม่ถูกต้อง หลวม และหลุดลงมาจากจมูก ทำให้เสี่ยงต่อการติดเชื้อ และแพร่เชื้อโควิด 19 ให้กับผู้อื่นว่า กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานการแพทย์ ได้เน้นย้ำให้ประชาชนดูแลสุขภาพแม้จะเคยได้รับเชื้อโควิด 19 แล้ว แต่ยังสามารถรับเชื้อได้อีก และมีแนวโน้มที่จะมีอาการป่วยหนัก หรือเสียชีวิตได้ ขณะเดียวกันได้รณรงค์ให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการสวมหน้ากากอนามัยอย่างถูกต้อง เพื่อป้องกันการติดเชื้อโควิด 19 รวมทั้งเตรียมพร้อมศักยภาพการดูแลสุขภาพพยาบาลผู้ติดเชื้อโควิด 19 ตลอดจนเตรียมพร้อมบุคลากรทางการแพทย์สำหรับดูแลผู้ป่วยทุกระดับความรุนแรงและมีทีมสหสาขาวิชาชีพติดตามอย่างใกล้ชิด

นางปานฤดี มโนมัยพิบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กทผ. กล่าวว่า สำนักอนามัยได้เน้นย้ำให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อโควิด 19 และมาตรการส่วนบุคคล โดยเฉพาะการสวมหน้ากากอนามัยขณะอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นจำนวนมากในสถานที่แออัด เว้นระยะห่าง โดยเฉพาะกลุ่ม ๖๐๘ และผู้สัมผัสเสี่ยงสูง หมั่นล้างมือด้วยน้ำสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ ตรวจวัดอุณหภูมิ ตรวจหาเชื้อโรคโควิด 19 โดยเฉพาะผู้ที่มีอาการนำสงสัยและมีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้สงสัยติดเชื้อให้รีบพบแพทย์และแจ้งข้อมูล เพื่อเข้ารับการรักษาอย่างทันที่

❖ กทผ. ...

❖ กทม.แจกเทศกาลเปรียบเทียบปรับพร้อมออกใบเสร็จรับเงินให้ผู้ค้าออกจุดผ่อนผัน

นายธานินทร์ เนียมหอม ผู้อำนวยการเขตดุสิต กทม. กล่าวกรณีผู้ค้าบริเวณชุมชนใกล้เคียงวัดแก้วฟ้าจุฬามณีและชุมชนบ้านพักองค์การทอผ้า เขตดุสิต ระบุมีเจ้าหน้าที่เทศกิจมาเรียกเก็บเงินโดยยังไม่ได้รับใบเสร็จจากสำนักงานเขตดุสิต ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าว พบบริเวณถนนทหาร แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต มีผู้ค้าซึ่งเป็นประชาชนที่พักอาศัยอยู่ภายในชุมชนบ้านพักองค์การทอผ้าและภายในวัดแก้วฟ้าจุฬามณี ตั้งวางจำหน่ายสินค้าบนทางเท้าและผิวการจราจรตั้งแต่ประตูรั้วศูนย์ราชการเกียกกาย - ประตูทางเข้าวัดแก้วฟ้าจุฬามณี ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่สาธารณะอยู่นอกจุดผ่อนผันให้ทำการค้า เจ้าหน้าที่เทศกิจได้เปรียบเทียบปรับผู้ค้าในบริเวณดังกล่าว พร้อมออกใบเสร็จรับเงินให้ไว้เป็นหลักฐานเรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตาม ได้กำชับเจ้าหน้าที่เทศกิจกวาดชั้นตรวจตราพื้นที่และประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ถึงสิทธิและหน้าที่ที่ผู้ค้าต้องปฏิบัติตามกฎหมาย

นายศุภกฤต บุญจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ กทม. กล่าวว่า สำนักเทศกิจ ได้กำชับทุกสำนักงานเขตจัดเจ้าหน้าที่ตรวจตรา กวดขัน และประชาสัมพันธ์ผู้ค้าหาบเร่แผงลอยในพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตให้ทำการค้า โดยให้ถือปฏิบัติตามประกาศ กทม.เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดพื้นที่ทำการค้าและการขาย หรือจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะโดยเคร่งครัด รวมทั้งเข้มงวดกวดขันมิให้มีผู้ฝ่าฝืนจำหน่ายสินค้าในพื้นที่ที่ไม่ได้รับอนุญาต อย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบพบผู้ค้าจำหน่ายสินค้าในบริเวณ หรือพื้นที่ที่ กทม.ไม่ได้อนุญาต อีกทั้งมีการจับจองพื้นที่ทางเท้าหรือที่สาธารณะ เพื่อทำการค้าเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นการกระทำที่มีขอบด้วยกฎหมายและก่อให้เกิดความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง สร้างความเดือดร้อนในการสัญจร จึงสั่งการให้ทุกสำนักงานเขตจัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบกวดขันพื้นที่อย่างต่อเนื่องทุกวัน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจประชาชนให้ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับแนวทางการจัดระเบียบหาบเร่แผงลอยที่ถูกต้อง ตลอดจนตรวจสอบข้อเท็จจริงและสอบสวนพิจารณาโทษทางวินัยเจ้าหน้าที่ที่มีพฤติกรรมการเรียกรับเงิน หรือผลประโยชน์เป็นสิ่งตอบแทนจากผู้ค้าหาบเร่แผงลอยอีกทางหนึ่งด้วย

❖ กทม.จับมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจัดระเบียบสายไฟฟ้า - สายสื่อสารตลาดสำเพ็ง

นางสาวอาทิตย์ยา โชคกิจมนัสชัย ผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์ กทม. กล่าวถึงความคืบหน้าการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดตรวจสอบความปลอดภัยของสายไฟฟ้า สายสื่อสาร รวมทั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ทั้งขนาดใหญ่และขนาดกลาง หลังเกิดเหตุเพลิงไหม้บริเวณตลาดสำเพ็ง ถนนราชวงศ์ว่า สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดตรวจสอบความปลอดภัยของสายไฟฟ้า สายสื่อสาร รวมทั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ทั้งขนาดใหญ่และขนาดกลางบริเวณถนนราชวงศ์ ซึ่งการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เขตวัดเลียบ จะจัดระเบียบสายสื่อสาร โดยเดิน สายสื่อสารใหม่ ตัดสายสัญญาณและตัดสายสื่อสารเดิมทั้งสองฝั่งถนนราชวงศ์ มีแผนการจัดระเบียบสายสื่อสารและวิธีดำเนินการ โดย กฟน.เขตวัดเลียบ ได้ติดตั้งตัวต่อ (Closure) สายสื่อสาร ๕๒ ท่อน ทั้งสองฝั่งถนนราชวงศ์แล้วเสร็จภายในวันที่ ๕ ก.ค.๖๕ ส่วนฝั่งที่เกิดเพลิงไหม้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒ ก.ค.๖๕ ส่วนการเดินสายสื่อสารได้ดำเนินการในฝั่งเกิดเหตุเพลิงไหม้ก่อน โดยเข้าเดินสายสื่อสารใหม่ ตัดสายสัญญาณและตัดสายสื่อสารเดิมทั้งสองฝั่งถนนราชวงศ์ ระหว่างวันที่ ๔ ก.ค. - ๑๗ ส.ค.๖๕ ในช่วงเวลา ๑๘.๐๐ - ๒๒.๓๐ น. ของทุกวัน ขณะเดียวกันสำนักงานเขตฯ ได้ทำหนังสือประสานผู้บังคับการตำรวจจราจร สถานีตำรวจนครบาล (สน.) จักรวรรดิ เพื่อขอความอนุเคราะห์ผู้อำนวยการจราจรแก่ กฟน. คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และหน่วยงานสื่อสาร เพื่อให้โครงการจัดระเบียบสายสื่อสารสามารถดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนดและเกิดผลกระทบต่อประชาชนบริเวณดังกล่าวน้อยที่สุด รวมทั้งได้ติดตั้งป้ายประกาศตามคำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นฯ ห้ามผู้ใดเข้าภายในบริเวณ

หรือห้ามใช้ ...

หรือห้ามใช้อาคารทิ้งหลัง ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ โดยปิดประกาศไว้ที่หน้าอาคารที่เกิดเหตุเพลิงไหม้เมื่อวันที่ ๘ ก.ค.๖๕ ซึ่งเจ้าของผู้ครองอาคารได้รับคำสั่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับแล้ว นอกจากนี้สำนักงานเขตฯ ได้ตรวจสอบและดูแลความเป็นระเบียบของพื้นที่บริเวณด้านหน้าอาคารที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ โดยสั่งการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ และฝ่ายเทศกิจ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.จักรวรรดิ ตรวจสอบตรารักษาความปลอดภัยดูแลความสะอาด และจัดระเบียบผู้ค้าบริเวณดังกล่าวต่อไป

นายไทวุฒิ ชันแก้ว ผู้อำนวยการสำนักการโยธา กทม. กล่าวว่า สำนักการโยธา ได้ตรวจสอบสายสื่อสารอย่างต่อเนื่อง หากพบสายสื่อสารไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชน หรือได้รับการร้องเรียนจากประชาชน จะทำหนังสือแจ้ง กสทช.และ กพน.ดำเนินการแก้ไข ขณะเดียวกันได้รวบรวมข้อมูลเส้นทางจัดระเบียบสายไฟฟ้าและสายสื่อสารที่ตรวจสอบจาก ๕๐ สำนักงานเขต ส่งให้หน่วยงานสาธารณสุขปภคที่รับผิดชอบจัดระเบียบเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ กสทช.ได้กำหนดแผนการจัดระเบียบสายสื่อสาร ปี พ.ศ.๒๕๖๕ ซึ่งบริเวณถนนราชวงศ์เป็นหนึ่งในเส้นทางที่อยู่ในแผนการจัดระเบียบสายสื่อสารในพื้นที่โครงการของ กพน.และอยู่ในกลุ่มแผนงานเร่งด่วนที่ต้องเร่งดำเนินการ เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าว ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์
สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร